

*กรอกข้อมูล
เฉพาะช่อง
สีขาวเท่านั้น*

ชื่อหน่วยงาน

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบฟอร์ม II แผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์

แผนพัฒนาบุคลากร (IDP)

จำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

22

จำนวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน (คน)

19

ปีงบประมาณ (พ.ศ.)

2566

จำนวนข้าราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

22

คิดเป็น 100.00%

จำนวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

20

คิดเป็น 105.26%

วันที่ส่งรายงาน

3 พ.ค. 66

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
1	นายกฤษณะ ผลไสว	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	พัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
2	นายชัชวาล ภูมิสายตร	สัตวแพทย์อาวุโส	สนง.ปศอ.เมืองฯ	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
3	นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ	สัตวแพทย์อาวุโส	สนง.ปศอ.นากลาง	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
4	นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ	สัตวแพทย์อาวุโส	สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
5	นายจิตติวัฒน์ ศิริมา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
6	นางสาวชนกานต์ เกณวิลี	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
7	นางเครือวัลย์ พรหมวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	บริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
8	นายชัยวิชิต พรหมวัง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ยุทธศาสตร์ฯ	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
9	นายเอกภักดิ์ สารทรง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	ส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
10	นายเดชสุวรรณ ศรีหอม	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	สนง.ปศุสัตว์อำเภอนาวัง	ข้าราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
11	นายสมหมาย ขอนจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอศรีบุญเรือง	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
12	นางสาววนิดา แสนมานิตย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	พัฒนาสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
13	นายณัฐพล โพธิ์อุดม	เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	พัฒนาคุณภาพสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
14	นายอุทิศ เมืองทา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศุสัตว์อำเภอเมืองฯ	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
15	นางสาวสุพรรณษา ลมพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
16	นางสาววิภาวดี แสนโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
17	นายพงษ์พัฒน์ พลบูรณ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
18	นางสาวอุษมา บุตรวงษ์	นักวิชาการสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
19	นายเจมนวัตร พลลาภ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.นากลาง	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
20	นายอุทัย ปรีชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.นาวัง	พนักงานราชการ	นายณัฐรัช ประวาสุช	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	ต.ค.65- ก.พ.66	1
21	นางสาวดาราวรรณ อัดโดดดอน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	สนง.ปศอ.เมืองฯ	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปิไซ	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
22	นางสาวกาญจน์สุดา วิจิตรพันธ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปิไซ	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
23	นายประเสริฐ แสงเพชร	สัตวแพทย์อาวุโส	สนง.ปศอ.นาวัง	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปิไซ	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๑"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2

ที่	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	กลุ่ม/ฝ่าย	ประเภท	ชื่อ-สกุล ผู้บังคับบัญชาระดับต้น (ผู้ประเมินผลการปฏิบัติงาน)	ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนา	ความสอดคล้องตามความรู้/ทักษะ/ คุณลักษณะที่กำหนด	วิธีการพัฒนา	ช่วงเดือนที่ จะพัฒนา	รอบการ ประเมิน
24	นายธนดล สุขคงเจริญ	สัตวแพทย์อาวุโส	สนง.ปศอ.โนนสัง	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
25	นางสาวขวัญชนก เมืองเก่า	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สนง.ปศอ.นากลาง	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
26	นายณัฐรัช ประवासุข	สัตวแพทย์อาวุโส	กลุ่มยุทธศาสตร์๓	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
27	นายกิตติพันธ์ ธรรมจรรย์วงศ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
28	นางหญิง แก้วเกิด	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	กลุ่มส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
29	นางสาวสงบ ฮาดดา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	กลุ่มยุทธศาสตร์๓	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
30	นางสาววารุณี ภูพวก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสัตว์	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
31	นายวันชนะ ใจเปรี๊ยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.เมืองฯ	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
32	นายคุ้มครอง สุขชัยราช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.โนนสัง	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
33	นายสุรชัย กายากุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.โนนสัง	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
34	นายไตรรัตน์ บรรณสาร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.ศรีบุญเรือง	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
35	นายพิรุณชัย มงคลช่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.สุวรรณคูหา	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
36	นายสุทธินันท์ กรมธรรมมา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.สุวรรณคูหา	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
37	นายธนู คลังชำนาญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	สนง.ปศอ.นาหวัง	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
38	นายอิทธิเดช พรหมโภชน์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	กลุ่มส่งเสริมฯ	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
39	นายนพจุจ อิศระภาพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
40	นางสาวรุจิเลขา สุขสวัสดิ์น้ำโขง	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สนง.ปศอ.สุวรรณคูหา	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
41	นางสาวสุชฎติ ดอกสันเทียะ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	สนง.ปศอ.โนนสัง	ข้าราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2
42	นายพินิต บัวทอง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า	พนักงานราชการ	นายอำนาจ มะธิปไตย	โครงการพัฒนาบุคลากร กิจกรรม "IT ที่สอนน้อง รุ่นที่๒"	การใช้เทคโนโลยี	สอนงาน	เม.ย.-ก.ย.66	2

โปรแกรมตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ยังไม่มีแผนการพัฒนา (หากต้องการ)

คำชี้แจง ให้ท่านป้อนรายชื่อบุคลากรทุกคนในหน่วยงาน (ยกเว้นลูกจ้าง) ลงในช่อง "คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ชื่อ-สกุล" ระบบจะทำการตรวจสอบรายชื่อที่ท่านป้อนกับSheet "วางแผนการพัฒนา" หากรายชื่อใดเคยมีแผนการพัฒนาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้งในช่วงที่ผ่านมา ระบบจะแสดงผลว่า "มีแผนการพัฒนาแล้ว" หากรายชื่อใดไม่เคยได้รับการพัฒนาเลย ระบบจะแสดงผลว่า "ยังไม่มีแผนการพัฒนา"

หมายเหตุ

- การป้อนรายชื่อบุคลากรคนเดียวกันจะต้องเหมือนกันทุกประการ ทั้งตัวสะกด ช่องว่างระหว่างชื่อ-นามสกุล หรือช่องว่างหลังนามสกุล
ตัวอย่างที่1 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" (มีช่องว่างระหว่างชื่อ-สกุลมากกว่า 1 ช่อง) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
ตัวอย่างที่2 Sheetแรกป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน" แต่Sheetที่สอง ป้อนชื่อ "นางสาวชื่อสัตย์ อดทน_" (มีช่องว่างแฝงหลังนามสกุล) ระบบจะคำนวณว่าเป็น 2 คน
- โปรแกรมจะคำนวณสถานะการวางแผนการพัฒนาตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณจนถึงปัจจุบัน โดยไม่แยกรอบการประเมิน
- สามารถเพิ่ม-ลด ปรับเปลี่ยนรายชื่อบุคลากรได้
- Sheetนี้ไม่ต้องนำส่งกองการเจ้าหน้าที่

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
1	นายกฤษณะ ผลไสว	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
2	นางเครือวัลย์ พรมวัง	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
3	นายชัยวิชิต พรมวัง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
4	นายเอกภักดิ์ สารทรง	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
5	นายชัชวาล ภูมิสายตร	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
6	นายสุรัตน์ ภิรมย์ขวัญ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
7	นายยงยศ แก้วก่อเกียรติ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
8	นายเดชสุวรรณ ศรีหอม	เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
9	นายจิตติวัฒน์ ศิริมา	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
10	นางสาวชนกานต์ เกณวิถึ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
11	นางสาวอุษมา บุตรวงษ์	นักวิชาการสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
12	นายพงษ์พัฒน์ พลบูรณ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
13	นายสมหมาย ขอนจันทร์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
14	นางสาววนิดา แสนมานิตย์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
15	นางสาววิภาวดี แสนโคตร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
16	นายรัฐพล โพธิ์อุดม	เจ้าพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
17	นายอุทัย ปรีชา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
18	นายอุทิศ เมืองทา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
19	นายเจมนวัตร พลลาภ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
20	นางสาวสุพรรณษา ลมพันธ์	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
21	นางสาวดารารวรรณ อัดโตดดอน	นายสัตวแพทย์ชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
22	นางสาวกาญจน์สุดา วิจิตรพันธ์	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
23	นายประเสริฐ แสงเพ็ชร	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
24	นายธนดล สุขคงเจริญ	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว
25	นางสาวขวัญชนก เมืองเก่า	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
26	นายณัฐรัช ประवासุข	สัตวแพทย์อาวุโส	มีแผนการพัฒนาแล้ว

ลำดับ	คำนำหน้าชื่อ (ไม่ใช่ตัวย่อ)/ ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง/ ระดับ	สถานะการมีแผนการพัฒนา ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ - ปัจจุบัน
27	นายกิตติพันธ์ ธรรมจิระวงศ์	นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
28	นางสาวสงบ ฮาดดา	เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์	มีแผนการพัฒนาแล้ว
29	นางหญิง แก้วเกิด	นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
30	นางสาววารุณี ภูพวก	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
31	นายวันชนะ ใจเปรี๊ยะ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
32	นายคุ้มครอง สุขัยราช	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
33	นายสุรชัย กายากุล	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
34	นายไตรรัตน์ บรรณสาร	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
35	นายพิรุณชัย มงคลช่วง	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
36	นายสุทธิพันธ์ กรมธรรมา	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
37	นายธนู คลังชำนาญ	เจ้าพนักงานสัตวบาล	มีแผนการพัฒนาแล้ว
38	นายอิทธิเดช พรหมโกชน์	เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
39	นายนพรุจ อิศระภาพ	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว
40	นางสาวรุจิเลขา สุขสวัสดิ์นำโชค	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
41	นางสาวสุขฤดี ดอกสันเทียะ	นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ	มีแผนการพัฒนาแล้ว
42	นายพินิต บัวทอง	เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน	มีแผนการพัฒนาแล้ว